

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมอินทผลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันผณี	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ	แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ	กรรมการ
๓. อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี	แทนคณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๔. อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ	แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ่มทรัพย์	แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ	กรรมการ
๖. อาจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข	แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ	กรรมการ
๗. อาจารย์สุภาพร บางใบ	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการ
๘. นางสาวณิชา เพชรรัตน์	หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมิวิชาการ	กรรมการ
๙. นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล	หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล	กรรมการ
๑๐. อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางพัชริยา ศรีสด	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวชนากานต์ พิณเขียว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้บันทึกการประชุม
๒. อาจารย์เอกชัย แสงโสดา	อาจารย์	ผู้ให้ข้อมูล
๓. อาจารย์มนัสสิริ คงรัมย์	อาจารย์	ผู้ให้ข้อมูล
๔. อาจารย์กนกวรรณ นาวาวัฒน์	อาจารย์	ผู้ให้ข้อมูล
๕. อาจารย์ Peter Burke	อาจารย์	ผู้ให้ข้อมูล
๖. นางสาวจันทิมา คุ่มภัยเพื่อน	นักวิเทศสัมพันธ์	ผู้ให้ข้อมูล

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันผณีกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมได้ทราบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

๑.๒ เรื่อง รายงานติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้ที่ยกรายงาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ	๑. เรื่อง การปรับแบบบันทึกเวลาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา มติที่ประชุม เห็นชอบ การปรับแบบบันทึกเวลาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังอาจารย์ชาวต่างชาติให้ดำเนินการใช้เอกสารดังกล่าวต่อไป	รอสำนักวิทยบริการดำเนินการจัดทำรายงานในระบบ PMIS ให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้แจ้งไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ต่อไป ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการปรับแก้ไขรายชื่อนักศึกษาให้เป็นภาษาอังกฤษแล้ว ส่วนประเภทของนักศึกษายังไม่ได้ดำเนินการปรับแก้ไข ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะดำเนินการ	

ผู้ที่ยรายงาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
		ประสานอีกครั้ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแก้ไขต่อไป	
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล	๒. เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา GESC๑๐๕ สุขภาพกีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๖ คน (โดยอาจารย์มนัสสิริ คงรัมย์) มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบอาจารย์มนัสสิริ คงรัมย์ ประสานไปยังอาจารย์ไมตรี ไชยมงคล เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป	นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในวาระสืบเนื่อง	
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล	๓. เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองท้องถิ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชา GEHU๑๐๒ สุนทรียภาพเพื่อชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๑ คน (โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ทองจิตติ) มติที่ประชุม อนุญาต ให้มีการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองท้องถิ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชา GEHU๑๐๒ สุนทรียภาพเพื่อชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๑ คน คือ นางสาวอรทัย ดีทำนารหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๓๓๑๐๘ โดยมีเงื่อนไขให้อาจารย์ผู้สอนส่งข้อมูลคะแนนของนักศึกษาและสมุดบันทึกเวลาเรียนของนักศึกษาเพิ่มเติมมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	อาจารย์ผู้สอนส่งข้อมูลคะแนนของนักศึกษาและสมุดบันทึกเวลาเรียนของนักศึกษาเพิ่มเติมมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และได้ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว	
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล	๔. เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชา HSPS๓๐๔ กฎหมายลักษณะพยาน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๑ คน (โดยอาจารย์สุภาวดี ทองคำ) มติที่ประชุม อนุญาต ให้มีการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรายวิชา HSPS๓๐๔ กฎหมายลักษณะพยาน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๑ คน คือ นางสาวนิภาพร กุ๊กใจ รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๐๒๑๖๙๔๐๙	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว	
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ	๕. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๑ มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้มีการปรับแก้ตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ	ดำเนินการเสนอลงนามเรียบร้อยแล้ว	

ผู้รายงาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ	<p>๖. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติ ขั้นตอน การพัฒนาหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติ ขั้นตอน การพัฒนาหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะและสอดคล้องกับกระบวนการดำเนินงาน</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ	<p>๗. ขออนุญาตปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) และขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน</p> <p>มติที่ประชุม อนุญาต ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) และสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ	<p>๘. ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)</p> <p>มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และให้ดำเนินการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ	<p>๙. เรื่อง ขออนุญาตจ้างอาจารย์ประจำพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จ้างอาจารย์พิเศษเป็นรายชั่วโมงของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</p>	ดำเนินการแจ้งไปยังคณะแล้ว	
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ	<p>๑๐. เรื่อง ขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>มติที่ประชุม อนุญาต ให้มีการจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ คน คือนางสาวนนงนาฏ ลือตระกูล</p>	อยู่ระหว่างการดำเนินการออกคำสั่ง	
หัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา	<p>๑๑. เรื่อง การมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนที่ร่วมดำเนินการรับสมัครนักศึกษา</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบ การมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนที่ร่วมดำเนินการรับสมัครนักศึกษา และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบข้อมูลกลุ่มประเภทโรงเรียนก่อนการดำเนินการต่อไป</p>	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว และทำพิธีมอบโล่รางวัล ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑	

ผู้ที่ยังงาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
หัวหน้างาน แนะแนว และการ รับเข้า นักศึกษา	๑๒. เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับนักศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับนักศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการจัดทำหนังสือ ไปยังสถานศึกษา เพื่อให้ทราบในการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับนักศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑	ดำเนินการจัดส่งหนังสือไปยังสถานศึกษาแล้ว	
หัวหน้างาน ทะเบียนและ ประมวลผล	๑๓. เรื่อง พิจารณาสีทธิการสอบปลายภาค นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวนทั้งหมด ๑๖ คน มติที่ประชุม อนุญาต สีทธิการสอบปลายภาค นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวนทั้งหมด ๑๖ คน โดยมีข้อสังเกตว่า ในกรณีที่นักศึกษาจำนวน ๕ คน ไม่ได้เข้าสอบ และให้เหตุผลว่ามีความผิดพลาด ในตารางสอบจากเว็บไซต์ ซึ่งนักศึกษาคนอื่นๆ สามารถเข้าสอบรายวิชาดังกล่าวได้ตามปกติ นั้น ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการแจ้งนักศึกษาทั้ง ๕ คน ทราบว่าในครั้งต่อไป ให้ตรวจสอบตารางสอบ ให้มีความรอบคอบมากขึ้น หากเกิดกรณีเดียวกันนี้ขึ้นอีก คณะกรรมการวิชาการจะไม่พิจารณาอนุญาตในการเข้าสอบปลายภาค พร้อมทั้งมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการจัดทำประกาศผลการพิจารณาสีทธิสอบปลายภาคเสนออธิการบดีลงนามต่อไป	ดำเนินการจัดทำประกาศและแจ้งนักศึกษาทั้ง ๕ คน ปฏิบัติตามมติที่ประชุมแล้ว	
ผู้แทนคณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์	๑๔. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาGELA๑๐๓ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ Peter Burke ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๒ คน มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประสานประธานและอาจารย์ผู้สอน ในการให้ผลการเรียนและยืนยันผลการเรียนมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งต่อไป		ไม่ทราบข้อมูลว่าคณะให้ใครเป็นผู้ดำเนินการประสานงาน
หัวหน้างาน พัฒนาและ ส่งเสริม วิชาการ	๑๕. เรื่อง ขออนุญาตเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ของคณะครุศาสตร์จำนวนทั้งหมด ๕ คน มติที่ประชุม อนุญาต การเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ของคณะครุศาสตร์ จำนวนทั้งหมด ๕ คน	อยู่ระหว่างการดำเนินการออกคำสั่ง	
หัวหน้างาน ทะเบียนและ ประมวลผล	๑๖. เรื่อง การดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การส่งผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำบันทึกข้อความพร้อมกับแนบมติที่ประชุมแจ้งไปยังทุกคณะทราบ และประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการตามประกาศฯ และถือปฏิบัติต่อไป	ดำเนินการแล้ว	

ผู้ที่ยื่นรายงาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล	๑๗. เรื่อง ระบบรายงานข้อมูลผลการเรียน ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ประสานไปยังผู้ดูแลระบบเพื่อตรวจสอบระบบรายงานข้อมูลผลการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป	ดำเนินการแล้ว	

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่า ขอให้คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีข้อแก้ไขใน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. วาระที่ ๕.๑ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน ตัวอย่างในข้อความเดิม จากผลการเรียน C⁺ ข้อความใหม่ C+ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๔ การวัด การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม

๒. วาระที่ ๕.๘ เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อวิชาเอกของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยให้เพิ่มข้อความว่า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) คณะวิทยาการจัดการ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยให้มีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา GESG๑๐๕ สุขภาพ กิจาและนันทนาการเพื่อชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๖ คน (โดยอาจารย์มนัสสิริ คงรัมย์)

นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กล่าวว่า (สืบเนื่อง จากวาระที่ ๕.๑.๑) จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา GESG๑๐๕ สุขภาพ กิจาและนันทนาการเพื่อชีวิต ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ จำนวน ๖ คน มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบอาจารย์มนัสสิริ คงรัมย์ ประสานไปยัง อาจารย์ไมตรี ไชยมงคล เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ วิชาการเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ช่องรวมคะแนนเก็บของนักศึกษา คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน แต่คะแนนรวมของนักศึกษาในลำดับที่ ๘ มีคะแนนรวม ๗๑ คะแนน

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่า ให้ถอนวาระการประชุม เนื่องจากยังไม่ผ่านการตรวจสอบตามกระบวนการการขอแก้ไขผลการเรียนจากรองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่านักศึกษาในหมู่เรียนเดียวกัน จึงให้ปรับแก้ไขผลการเรียนได้ เฉพาะ นักศึกษา ๖ คน ดังนี้

๑. นางสาวสุภาวดี รนที รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๗๑๑๕
๒. นางสาวสภิตา แซ่เล่า รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๗๗๑๒๒
๓. นางสาวนภาพร คำนวน รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๐๓๑๐๘
๔. นายสุเมธ กุขโร รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๕๗๑๐๗
๕. นางสาวสายฝน แก้วยอดนิล รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๐๓๑๐๒
๖. นายฉัตรชัย โรจนเกษตรชัย รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๑๖๙๓๑๘

มติที่ประชุม ถอนวาระการประชุม เนื่องจากยังไม่ผ่านการตรวจสอบตาม กระบวนการขอแก้ไขผลการเรียน โดยให้ผ่านการกลั่นกรองจากรองคมนตรีฝ่ายวิชาการของคณะครุศาสตร์ก่อน และให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งต่อไป

๓.๒ เรื่อง ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติ ขั้นตอน การพัฒนาหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร

อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า (สืบเนื่องจากวาระที่ ๕.๔) จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติ ขั้นตอน การพัฒนา หลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการ ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ และได้นำเข้าสืบเนื่องในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการ วิชาการร่วมกันพิจารณาแล้ว และได้ข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หัวข้อย่อย ๑.๕ ขั้นตอน การพัฒนาหลักสูตรใหม่ มีลำดับขั้นตอน ดังนี้

- (๑) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขออนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
- (๒) ดำเนินการร่างหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
- (๓) วิพากษ์หลักสูตรโดยคณะกรรมการภายใน
- (๔) วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก
- (๕) พิจารณาหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารคณะ
- (๖) พิจารณาหลักสูตรโดยคณะกรรมการประจำคณะ
- (๗) พิจารณากลั่นกรอง และตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยคณะกรรมการวิชาการ และหลักสูตรระดับปริญญาโท ปริญญาเอก โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
- (๘) พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรโดยสภาวิชาการ
- (๙) พิจารณาเห็นชอบ หรืออนุมัติหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย
- (๑๐) มหาวิทยาลัยจัดส่งหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
- (๑๑) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับทราบการพิจารณาจากสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และแจ้งคณะ

๒. การปรับปรุงหลักสูตร

หัวข้อย่อย ๒.๑.๒ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาใน สมอ.๐๘ ที่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หัวข้อย่อย ๒.๑.๗ ขั้นตอน การปรับปรุงหลักสูตรมีลำดับขั้นตอน ดังนี้

- (๑) ประธานหลักสูตรขออนุญาตดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร
- (๒) ดำเนินการร่างหลักสูตรปรับปรุงโดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
- (๓) วิพากษ์หลักสูตรโดยคณะกรรมการภายใน
- (๔) วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก
- (๕) พิจารณาหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารคณะ
- (๖) พิจารณาหลักสูตรโดยคณะกรรมการประจำคณะ
- (๗) พิจารณากลับกรอง และตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยคณะกรรมการวิชาการ และหลักสูตรระดับปริญญาโท ปริญญาเอก โดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
- (๘) พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงโดยสภาวิชาการ
- (๙) พิจารณาเห็นชอบ หรืออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงโดยสภามหาวิทยาลัย
- (๑๐) มหาวิทยาลัยจัดส่งหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
- (๑๑) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับทราบการพิจารณาจากสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และแจ้งคณะ

ทั้งนี้ในส่วนลำดับขั้นตอนการรับทราบหลักสูตรใหม่ จากสภาวิชาชีพ (การเขียนขั้นตอนการทำงาน Flow Chart) ให้เพิ่มในส่วนท้ายในหมายเหตุว่า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวทางของแต่ละวิชาชีพนั้นๆ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติ ขั้นตอน การพัฒนาหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร โดยให้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ พร้อมทั้งเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)

อาจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า (สืบเนื่องจากวาระที่ ๕.๖) จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ทั้งนี้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ไม่สามารถดำเนินการใช้งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จึงขออนุญาตใช้งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติงบประมาณและดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยให้ใช้งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๓.๔ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา GELA๑๐๓ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ Peter Burke ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๒ คน คือ นางสาวสาวิตรี ศรีเพชร และนางสาวอภิญญา รุ่งเรือง

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า (สืบเนื่องจากวาระที่ ๕.๑๗) จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา GELA๑๐๓ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ Peter Burke ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๒ คน คือ นางสาวสาวิตรี ศรีเพชร และนางสาวอภิญญา รุ่งเรือง เนื่องจากนักศึกษาสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา GELA๑๐๓ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ Peter Burke ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อขอให้มีการตรวจสอบหรือให้อาจารย์ผู้สอนทำการชี้แจงเกี่ยวกับคะแนนดังกล่าว เพื่อให้เกิดความยุติธรรม และเนื่องจากผลการเรียนดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อทุนเรียนดีของนางสาวนางสาวอภิญญา รุ่งเรือง ซึ่งจากมติที่ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ มอบผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประธานประธานและอาจารย์ผู้สอน ในการให้ผลการเรียนและยืนยันผลการเรียนมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งต่อไป แต่เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการประสานงานระหว่างคณะและสาขาวิชา ทางคณะจึงได้ดำเนินงานประสานไปยังอาจารย์ Peter Burke เพื่อชี้แจงข้อมูล และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการประสานไปยังนางสาวจันทิมา คุ่มภัยเพื่อน นักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้งนี้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วพบข้อสังเกตในการให้รวบรวมคะแนนของอาจารย์ผู้สอน จึงให้ประธานสาขาวิชาภาษาต่างประเทศดำเนินการปรับแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา GELA๑๐๓ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของอาจารย์ Peter Burke ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๒ คน คือ นางสาวสาวิตรี ศรีเพชร และนางสาวอภิญญา รุ่งเรือง พร้อมรายงานผลกลับมาถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจักได้แจ้งผลของการแก้ไขผลการเรียนกลับไปยังนักศึกษาต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบประธานสาขาวิชาภาษาต่างประเทศดำเนินการปรับแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาGELA๑๐๓ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ Peter Burke ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๒ คน คือ นางสาวสาวิตรี ศรีเพชร และนางสาวอภิญญา รุ่งเรือง พร้อมรายงานผลกลับมาถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจักได้แจ้งผลของการแก้ไขผลการเรียนกลับไปยังนักศึกษาต่อไป พร้อมทั้งให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งข้อมูลคะแนนทั้งหมดของนักศึกษาของหมู่เรียนนี้ไปยังประธานสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ หากเกิดกรณีที่นักศึกษา ร้องเรียนในกรณีเดียวกันนี้ ให้ทางสาขาวิชาสามารถดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้กับนักศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการวิชาการพิจารณาในคราวต่อไป

๓.๕ เรื่อง การเบิกจ่ายภาระงานสอนเกินของอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่่า (สืบเนื่องจากวาระที่ ๖.๔) จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การเบิกจ่ายภาระงานสอนเกินของอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งงบประมาณตามที่กองนโยบายและแผน ได้มีการจัดสรรงบประมาณไม่มีการจัดสรรงบประมาณในเรื่องภาระงานสอนเกิน เนื่องจากมีบางมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการฟ้องร้องกันในเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าภาระงานด้านอื่นๆ ของอาจารย์ผู้สอนไม่ครบทุกด้านและไม่ครบตามจำนวนภาระงานของอาจารย์

มติที่ประชุม รับทราบ การเบิกจ่ายภาระงานสอนเกินของอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๓

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำหนังสือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาทางวิชาการและจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๓ และ CMU Open House ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรูปแบบในการจัดงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการหลักสูตร การให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษา การบรรยายทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียด การจัดนิทรรศการและค่าใช้จ่าย ได้ที่ www.eqd.cmu.ac.th ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ การขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๔.๒ เรื่อง การส่งคืนหลักสูตรเพื่อจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันฉนิ๊ก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนวิธีการรับทราบการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา จากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยยกเลิกการนำส่งเอกสารหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้วมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปลี่ยนเป็นให้สถาบันอุดมศึกษานำส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยมีกำหนดเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีกรอบดำเนินงาน ดังนี้

๑. กรณีหลักสูตรใหม่ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้วและยังไม่ได้นำส่งเอกสารหลักสูตรมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO)

๒. กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและได้นำส่งเอกสารหลักสูตรมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเอกสารการรับทราบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) ได้โดยตรง จำนวนทั้งหมด ๔๒ หลักสูตรดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)

๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)
๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)

๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐)

๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)

๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)

๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)

๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐)

๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐)

๖. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐)

๗. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)

๘. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑)

๙. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)

๑๐. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)

๑๑. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๓)

๑๒. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐)

คณะวิทยาการจัดการ

๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)
๒. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)
๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)
๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)
๖. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)
๗. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)
๒. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)
๓. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)
๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)
๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐)
๗. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี (๕ปี) (หลักสูตรใหม่ ๒๕๖๐)

คณะครุศาสตร์

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐)
 ๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐)
 ๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐)
 ๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐)
 ๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐)
 ๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐)
 ๗. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๕ ปี
- ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งคืนหลักสูตรที่ค้างค้างรอการรับทราบฯ จำนวน ๔๒ หลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ คือ อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และเป็นผู้ใช้ Username และ Password ในการ submit ข้อมูลในระบบ CHECO ส่วนคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นรองประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการของทุกคณะ เป็นกรรมการ ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา/หัวหน้าวิชาเอกทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ

นักวิชาการศึกษาของทุกคณะ ที่ดูแลงานหลักสูตร เป็นกรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วเข้าสู่ระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ หรือ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามที่หลักสูตรนั้นๆ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข แทนคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเดินทางไปรับเล่มหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อบันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศ หรือ CHECO นั้น ขอความอนุเคราะห์สอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้บันทึกข้อมูลตามเล่มหลักสูตรหรือบันทึกข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

มติที่ประชุม รับทราบ การส่งคืนหลักสูตร จำนวน ทั้งหมด ๔๒ หลักสูตร เพื่อจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำหนังสือไปยังคณะ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เป็นไฟล์ Word และ PDF รวมเล่ม เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลในระบบ CHECO พร้อมทั้งมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อจัดทำข้อมูลในระบบ CHECO ต่อไป

๔.๓ เรื่อง รายงานผลการรับนักศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (กลุ่มที่ ๑) จำนวนทั้งหมด ๒ คน คือนางสาวนุรไอณี มาซอรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และนางสาวสุรินญา สองเมือง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและรับรายงานตัวนักศึกษาไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และจะดำเนินการรายงานข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการรับนักศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒ คน คือนางสาวนุรไอณี มาซอรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และนางสาวสุรินญา สองเมือง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๔.๔ เรื่อง รายงานสรุปจำนวนนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

อาจารย์เอกชัย แสงโสดา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานสรุปข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่เข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคปกติ จำนวน ๑,๒๕๕ คน และภาค กศ.ปช. จำนวน ๒๐๖ คน

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานสรุปจำนวนผู้เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคปกติ จำนวน ๑,๒๕๕ คน และภาค กศ.ปช. จำนวน ๒๐๖ คน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง พิจารณารายชื่อนักศึกษาเพื่อเสนอก่อนกรรมการอนุมัติสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวนทั้งหมด ๓๒ คน

นางจินตนา คักดีเสถียรกุล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล แจ้งว่าได้รวบรวมรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมให้คณะกรรมการพิจารณา ในครั้งนี้จำนวน ๓๒ คน รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดนี้ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสำเร็จการศึกษาเดิมของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาพร้อมกันแล้วเห็นว่า อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๓๒ คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งเป็นภาคปกติและภาค กศ.ปช. แยกตามหลักสูตรได้ดังนี้

ภาคปกติ

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๔	คน
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๒	คน
หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๒	คน
หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๑	คน
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๑	คน
หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	จำนวน	๑	คน
หลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต	จำนวน	๑	คน
หลักสูตรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต	จำนวน	๑	คน
หลักสูตรปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๙	คน

ภาค กศ.ปช.

หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๑	คน
หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	จำนวน	๑	คน
หลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต	จำนวน	๓	คน
หลักสูตรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต	จำนวน	๕	คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันฉนิก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ในการอนุมัติสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ มีจำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวนทั้งหมด ๑,๖๐๕ คน

มติที่ประชุม อนุมัติสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวนทั้งหมด ๓๒ คน และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนนำเข้าคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป

๕.๒ เรื่อง การเข้าร่วมระบบการรับนักศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าร่วมพิจารณาพิจารณาในระบบ TCAS๖๒ และรับทราบกำหนดการดำเนินงานรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

รอบการรับสมัคร	กิจกรรม	กำหนดการ
รอบที่ ๑ Portfolio	รับสมัครนักศึกษาโดยตรงใช้ความสามารถพิเศษไม่ใช่คะแนนสอบ พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมงาน	เริ่มประมาณ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
รอบที่ ๒ โควตาโดยตรงแบบมีการสอบ	รับสมัคร และใช้คะแนนสอบจากส่วนกลาง	เริ่มประมาณ ๖ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน	สมัครผ่าน ทปอ.	เริ่มประมาณ ๒๗ เมษายน – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รอบที่ ๔ Admission	สมัครผ่าน ทปอ.	เริ่มประมาณ ๑๘ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
รอบที่ ๕ รับตรงอิสระ	มหาวิทยาลัยรับสมัครและสอบคัดเลือกเอง	เริ่มประมาณ ๒ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ทาง ทปอ. แจ้งว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมระบบ TCAS สามารถยกเลิกสิทธิ์ในการเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาได้ ๑ ครั้ง ในการนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้จัดทำแนวทางการเข้าร่วมระบบการสมัคร TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓ แนวทาง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา คือ แนวทางที่ ๑ เข้าร่วมทุกรอบ แนวทางที่ ๒ เข้าร่วมเฉพาะบางรอบ (รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ และรอบที่ ๕) และแนวทางที่ ๓ เข้าร่วมเฉพาะบางรอบ (รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ รอบที่ ๓ และรอบที่ ๕) และเพื่อแจ้งให้ตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ ที่จะเข้าร่วมโครงการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทราบ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ Portfolio ทั้งนี้แนวทางการเขียน Portfolio ของคณะครุศาสตร์ ควรกำหนดแนวทางการเขียนในรูปแบบของวิชาชีพและเขียนให้ต่างจากคณะอื่นๆ

อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอว่า ให้เข้าร่วมในรอบที่ ๑ ให้เต็ม แล้วเปิดรับสมัครรอบที่ ๕ รับตรงอิสระ พร้อมทั้งเสนอให้มีการมอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการหรือการประกอบอาชีพ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการประกอบอาชีพที่ดีเพื่อเป็นแนวอย่างที่ดีให้กับรุ่นต่อไป ซึ่งอาจเป็นแนวทางในการดำเนินงานปีต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันผนิก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ทางกรเข้าร่วมระบบการสมัคร TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งจากประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน และรอบที่ ๔ Admission มหาวิทยาลัยไม่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมในรอบดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอว่าให้มีการเปิดรับสมัครในรอบที่ ๑ Portfolio ให้เต็ม แล้วจึงเปิดรับสมัครรอบที่ ๕ รับตรงอิสระ ส่วนกรณีแผนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบ ควรมีการหารือในครั้งต่อไป

อาจารย์เอกชัย แสงโสภา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายแนะแนวและการรับเข้าศึกษา กล่าวว่า การเปิดรับรอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน โดยการสมัครผ่าน ทปอ. นั้น เนื่องจากปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาบางส่วนนอกเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงเห็นว่าการรับรอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน น่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรเข้าร่วมระบบการรับนักศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามแนวทางที่ ๓ คือ เข้าร่วมเฉพาะในรอบที่ ๑ รอบที่ ๒ รอบที่ ๓ และรอบที่ ๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเข้าร่วมระบบการรับนักศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเฉพาะในรอบที่ ๑ รอบที่ ๒ รอบที่ ๓ และรอบที่ ๕

๕.๓ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนทั้งหมด ๓ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)

๓. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)

อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ จำนวนทั้งหมด ๓ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมอาจารย์กรีชชัย ขาวจ้อย เปลี่ยนเป็น อาจารย์ ดร.อำพล ชะโยมชัย เนื่องจากสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้รับอัตราอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน ๑ อัตรา เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมอาจารย์วิไลพร วงษ์อินทร์ เปลี่ยนเป็น อาจารย์ศุภรัตน์ แก้วเสริม เนื่องจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้รับอัตราอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน ๑ อัตรา เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมอาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ช้องรอด เปลี่ยนเป็น อาจารย์ ดร.รักชนก สมศักดิ์ เนื่องจากอาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ช้องรอด รับผิดชอบตำแหน่งรองคณบดีซึ่งมีภารกิจมาก เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติให้อาจารย์ ดร.รักชนก สมศักดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันฉนิก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ในการเสนอเรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการว่า ให้มีการจัดทำรูปแบบในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้คณะกรรมการเห็นว่าได้ผ่านคณะกรรมการในลำดับขั้นตอนต่างๆ มาแล้ว โดยไม่ต้องนำเอกสารเข้าที่ประชุม

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการปรับแก้ไขแบบฟอร์มที่ใช้ในการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร แล้วนำเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณา ก่อนแจ้งไปยังทุกคณะเพื่อให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแล้ว ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่า ในการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร Abstract ไม่ใช่สาระสำคัญในการพิจารณา แต่คณะกรรมการต้องการทราบว่า การตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการนั้น ตีพิมพ์วันที่เท่าไร หน้าอะไร

อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า ในการปรับแบบฟอร์มที่ใช้ในการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอให้เป็นการใช้แบบฟอร์มไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมติประชุมให้ใช้คำนำหน้าไม่เหมือนกัน เช่น อาจารย์หรือตำแหน่งทางวิชาการ และนาย นาง หรือนางสาว เป็นต้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนทั้งหมด ๓ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมอาจารย์กรีชชัย ขาวจ้อย เปลี่ยนเป็นอาจารย์ ดร.อำพล ชะโยมชัย ในลำดับที่ ๓ เนื่องจากสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้รับอัตราอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน ๑ อัตรา

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมอาจารย์วิไลพร วงษ์อินทร์ เปลี่ยนเป็นอาจารย์ศุภรัตน์ แก้วเสริม ในลำดับที่ ๕ เนื่องจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้รับอัตราอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน ๑ อัตรา

๓. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมอาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ช้องรอด เปลี่ยนเป็นอาจารย์ ดร.รักชนก สมศักดิ์ ในลำดับที่ ๒ เนื่องจากอาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ช้องรอด รับผิดชอบตำแหน่งรองคณบดีซึ่งมีภารกิจมาก จึงมีมติให้อาจารย์ ดร.รักชนก สมศักดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน

๕.๔ เรื่อง พิจารณาการขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนางสาวนिरดา ลีละวัฒนากุล รหัสนักศึกษา ๕๘๑๐๒๑๘๑๒๐๘ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์เอกชัย แสงโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา กล่าวว่านางสาวนिरดา ลีละวัฒนากุล นักศึกษา ๕๘๑๐๒๑๘๑๒๐๘ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทเรียนดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ และทุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังกล่าว แต่ด้วยเงื่อนไขของการรับทุนอุดหนุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อ ๒ เงื่อนไขและการพิจารณา การงด หรือตัดสิทธิ์การได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา พบว่านักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาแล้ว จะถูกพิจารณาการงด หรือตัดสิทธิ์การได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา เนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่ง ข้อ ๒.๓ สอบตกหรือได้ผลการเรียน E ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน การยกเลิกรายวิชา ขอพักการเรียน ขอย้ายสาขาวิชา/คณะ ซึ่งนางสาวนिरดา ลีละวัฒนากุล มีอาการป่วยด้วยโรคปลายประสาทอักเสบ และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ แพทย์สั่งให้ พักรักษาตัว เป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อให้นักศึกษาต้องพักการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งนี้ นักศึกษามีความประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อหลังจากขอพักการเรียนเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา

อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอว่า เนื่องจากเหตุผลความจำเป็นด้านสุขภาพ จึงเห็นควรจัดทำข้อความเรียนอธิการบดีเพื่อพิจารณาในการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำบันทึกข้อความเรียนอธิการบดีพร้อมทั้งแนบมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณาในการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนางสาวนิรดา ลีสะวัตินากุล รหัสนักศึกษา ๕๘๑๐๒๑๘๑๒๐๘ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๕.๕ เรื่อง การปรับสถานภาพนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย กรณีของนายตรียะพันธ์ มั่นคงดี นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กล่าวว่า งานทะเบียนและประมวลผล ได้ตรวจสอบสถานภาพของนายตรียะพันธ์ มั่นคงดี รหัสนักศึกษา ๕๗๑๒๐๒๐๒๓๑๐๖ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งพบว่า นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แต่ไม่สามารถปรับฟื้นสถานภาพได้ เนื่องจากนักศึกษามีผลการเรียนเป็น I จึงทำให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่อจนถึงภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ทั้งนี้จึงขอหารือประเด็นของนายตรียะพันธ์ มั่นคงดีว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร

อาจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ตั้งแต่ปี ๑/๒๕๕๘ แต่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการปรับสถานภาพของนักศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลสามารถปรับสถานภาพของนักศึกษาได้ทุกปีการศึกษา แสดงว่าภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาว่า เกิดจากส่วนใดที่ทำให้สามารถปรับบัตรลงทะเบียนของนักศึกษาได้ เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขแล้วแจ้งไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป เนื่องจากหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผลไม่มีอำนาจในการแก้ไขผลการเรียน I ของนักศึกษา ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีส่วนร่วมในการดูแลการเรียนให้นักศึกษาด้วย เพื่อร่วมกันตรวจสอบ และนักศึกษาทราบว่าผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ไม่สามารถปรับสถานภาพของนักศึกษาได้อัตโนมัติ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผลต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการปรับสถานภาพให้กับนักศึกษาเป็นรายคน

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นของนายตรียะพันธ์ มั่นคงดี ควรมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประสานไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการวิชาการทราบในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประสานไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการวิชาการทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ เรื่อง ปฏิทินการสอนชดเชยของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑

อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า การกำหนดปฏิทินการสอนชดเชยของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่การจัดกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อทุกคณะ และกระทบกับภาพรวมในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ส่วนการจัดกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อบางคณะ มหาวิทยาลัยไม่ต้องกำหนดปฏิทินวิชาการ เพื่อทำการสอนชดเชย เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนสามารถสลับเวลาเรียนได้

มติที่ประชุม รับทราบ ปฏิทินการสอนชดเชยของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ โดยเสนอให้จัดทำเป็นประกาศเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยในการสอนชดเชย

๖.๒ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักของผู้ที่ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์และผู้ติดตาม จำนวน ๑ คน

อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สอบถาม เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักของผู้ที่ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์และผู้ติดตาม จำนวน ๑ คน สามารถเบิกจ่ายได้จากหน่วยงานใด และมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการให้ใช้หรือไม่

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการเป็นต้นเรื่องในการสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักของผู้ที่ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์และผู้ติดตาม จำนวน ๑ คน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นต้นเรื่องในการสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักของผู้ที่ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์และผู้ติดตาม จำนวน ๑ คน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

๖.๓ เรื่อง การแบ่งกลุ่มของหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘

อาจารย์เอ็ม สายคำหน่อ แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สอบถามเรื่อง การแบ่งกลุ่มของหลักสูตร ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการและหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ เนื่องจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนประเภทกึ่งวิชาชีพ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ควรเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านวิชาการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาทางด้านวิชาการ

๖.๔ เรื่อง การจัดทำคลินิกที่ปรึกษาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำระบบ

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งว่า
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำลังดำเนินการจัดทำคลินิกที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำระบบ

มติที่ประชุม รับทราบ การจัดทำคลินิกที่ปรึกษาของสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

๖.๕ เรื่อง การจัดทำปฏิทินอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีพบกับ
นักศึกษาหรือจัดกิจกรรม อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวคิดที่จะจัดทำปฏิทินอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มี
เวลาพบกับนักศึกษาหรือจัดกิจกรรม เพื่อติดตามนักศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง

อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม กล่าวว่า เป็นแนวทางที่ดี เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้มีเวลาพบกับนักศึกษา และเพื่อให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

มติที่ประชุม รับทราบ การจัดทำปฏิทินอาจารย์ที่ปรึกษา

ประธาน กล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๘.๕๐ น.



(นางสาวชนากานต์ พิณเขียว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางพัชรียา ศรีสด)

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(อาจารย์อมรรรัตน์ ฉิมพลีนานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรรมการและเลขานุการ ผู้ตรวจรายงานการประชุม